

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว

๕๑๕๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๔๓๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและปฏิทินการดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสำเร็จของการจัดทำ “สื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งช่วยยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้

๑. จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งช่วยยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ เรื่อง โดยพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดส่วนใหญ่ยังมีเรื่องใดที่มีข้อบกพร่อง หรือยังมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนต่ำ ที่ควรส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน หรือมีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องเรียนร้องทุกข์ การจัดเก็บรายได้ การบริหารงานบุคคล ขยะ การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบของสื่อสามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น อินโฟกราฟิก (Infographic) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือ (handbook) คลิปวิดีโอ เว็บไซต์ (Website) และสื่ออื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สื่อดังกล่าวต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ด้านที่ช่วยยกระดับการประเมินฯ ที่มา/สาเหตุ เนื้อหา (ความรู้ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ) หน่วยงานผู้จัดทำ พร้อมทั้งให้กำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ๑ (ขั้นตอนที่ ๑ - ๓) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง .doc และ .pdf ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0810.7@dla.go.th สำหรับเอกสารหลักฐาน (สื่อ) และแผนและขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้นำเข้าไฟล์เอกสารใส่ใน Google Drive พร้อมทั้งจัดทำเป็น QR Code แนบมาในช่องตามแบบฟอร์มรายงานดังกล่าว หากรายงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันทำการละ ๐.๒ คะแนน

/๒. การนำสื่อ ...

๒. การนำสื่อไปชี้แจง ถ่ายทอด และแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ และสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสรุปผลความพึงพอใจ ทั้งนี้ สำหรับช่องทางนำสื่อไปชี้แจง ถ่ายทอด และแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินความพึงพอใจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เพื่อแสดงให้มีการดำเนินการตามที่กำหนด โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ๒ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง .doc และ .pdf (ขั้นตอนที่ ๔ - ๕) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0810.7@dla.go.th สำหรับเอกสารหลักฐานการนำสื่อไปชี้แจง ถ่ายทอด แนะนำ และการประเมินความพึงพอใจฯ ให้นำเข้าไฟล์เอกสารใส่ใน Google Drive พร้อมทั้งจัดทำเป็น QR Code แนบในช่องตามแบบฟอร์มรายงานดังกล่าว หากรายงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันทำการละ ๐.๒ คะแนน ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด โดยสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรัทธันท์ ศรีคงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายอานนท์ เพชรหนู โทร. ๐๘๔ ๘๗๘ ๕๙๗๐  
นายธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ โทร. ๐๘๖ ๓๒๗ ๑๔๐๐

เอกสารแนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๑๔๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๖

QR Code

รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖



<https://shorturl.asia/6W9NM>

๑. รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องดำเนินการ  
เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการ (แบบฟอร์ม ๑ (สำหรับรายงานขั้นตอน ๑ - ๓)  
และแบบฟอร์ม ๒ (สำหรับรายงานขั้นตอน ๔ - ๕))
๒. แนวทางการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ร่างตัวอย่าง (Template) สื่ออินโฟกราฟิก
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อ้างอิง และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๖
๕. ตัวอย่างสื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ๕.๑ ตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิก
  - ๕.๒ ตัวอย่างสื่อหนังสือ/คู่มือ
  - ๕.๓ ตัวอย่างสื่อวิดีโอ